

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

งามด้วยน้ำใจ

วันนี้ฉันจึงหันได้ดีมากนะ เวลามันจะเป็นมีสัมผัสชนิดเท่านั้นก็ฉันได้มาก คือธรรมตามันเฉย ๑ ฟีน ๑ มีแต่เฉยกับฟีนละฉันมาโดยลำดับ วันนี้รู้สึกยับเยิบ ฉันได้มาก แต่ก็จะมีเท่านั้นละ คนแก่มันเป็นอย่างนั้นละ ถ้าวันไหนมันยับเยิบชนิดหนึ่งวันนั้นฉันได้มาก

หาทองคำเข้าคลังหลวงคราวนี้รู้สึกว่าได้มาก ๑๑,๘๒๔ กิโล ได้เยอะ อันนี้ละที่จะไปเป็นหัวใจของชาติไทยและออกโชว์ตัวได้ ไม่เสียศักดิ์ศรีติงามของเมืองไทย ซึ่งมีจำนวนพลเมืองตั้ง ๖๒ ล้านคนขึ้นไป มีทองคำเป็นเครื่องประดับ บ้านทั้งบ้าน เมืองทั้งเมือง ชาติทั้งชาติ ควรจะมีเครื่องประดับในชาติของตน

รวมทั้งหมดตั้งแต่เราเริ่มหาทองคำมาถึงวันนี้ได้ทองคำ ๑๑,๘๒๔ กิโล ได้เยอะ ดอลลาร์ที่เข้าคลังหลวงแล้ว ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าดอลลาร์ รู้สึกว่าเด่นอยู่ณะที่พี่น้องชาวไทยเราหาสมบัติเข้าคลังหลวงของตน รู้สึกว่าเด่นมากอยู่ ทองคำได้ ๑๑,๘๒๔ กิโล ไม่ใช่ของเล่นนะ แล้วดอลลาร์ก็ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์ สมบัติอันนี้ละเข้าเป็นหัวใจของชาติ ทั้งเป็นกิ่งเป็นก้านสาขาดอกใบหอมหวานชวนชมอยู่ในนี้หมด ถ้ามีแต่ตัวคนล่อนจ้อนเขาไม่มองหน้านะ ต้องมีเครื่องประดับ เหมือนต้นไม้ที่เป็นหัวตออยู่กลางทุ่งนาใครไม่มอง ถ้ามีใบเขียวชะอุ่มแล้วแม้แต่สัตว์ก็ไปเต็มอยู่ได้ร่มไม้ ออย่าว่าแต่คนเลยเป็นอย่างนั้นละ

ที่นี่ย่นเข้ามาในหัวใจ ใครมีแต่เพศของมนุษย์เฉยๆ ไม่มีธรรมสู้อัตว์ไม่ได้ มนุษย์นี้ฉลาด ทำลายกันเก่ง ทำลายทั่วๆ ไป พอมีธรรมเท่านั้นก็ประดับตัวทันทีมนุษย์เรา ยิ่งเข้ามาบวชเป็นพระตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อธรรมล้วนๆ แล้วงามตลอด พระไม่ได้งามด้วยอะไรนะ ไม่ได้งามด้วยหัวโล้นโกนคิ้ว งามด้วยน้ำใจที่มีต่อธรรม แล้วกระจายออกไปจากน้ำใจที่มีต่อธรรมก็เป็นมารยาทที่สวยงาม

อย่างที่ท่านพูดถึงพระสันตกาย พระสันตกายนี้แต่ก่อนท่านเคยเป็นราชสีห์ มีผู้นำสักขีพยานมาสาธก เป็นพยานกันอย่างจิงๆ เลย คือพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระสันตกายนี้พระเข้าใจกันเป็นส่วนมากกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ คงจะเอาภิกขุวัตรกันนะ ไม่เอาหน้าใจวัดกัน เห็นพระสันตกายนี้สงสัยๆ คือสงสัยมากต่อมาก สงสัยกันทั้งวัด และกว้างขวางออกไปว่าพระสันตกายนี้เด่นมากทางมารยาท ภิกขุเหลือบซ้ายมองขวาเหมือนมีสติอยู่ตลอดเวลา เคลื่อนไหวไปมานี้งามตลอด จึงเรียกว่าพระสันตกาย ผู้มีกายอันสวยงามในการประพฤติเคลื่อนไหวไปมาของตัวเอง แผลออกกว่าอย่างนั้น

ต้นเหตุก็เพราะพระสันตกายท่านมีมารยาทที่สวยงามมาก ใครดูก็ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น ไปทูลถามพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นมา ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ทำไมถึงสวยงามเอนักหนา พระทั้งวัดสู้ไม่ได้ ว่าอย่างนั้นละ กิริยามารยาท ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหรือ ยัง ว่าอย่างนั้น แล้วทำไมกิริยาของท่านจึงเป็นอย่างนั้น

พระพุทธเจ้าสาธกมาเลยที่นี้ เอาอดีตชาติของท่านมา ท่านเคยเป็นราชสีห์ ราชสีห์มีกิริยาสวยงามเหมือนแมวเหมือนเสือ ไปที่ไหนมีสติตั้งรอบตัวๆ พวกเสือพวกแมวเป็นอย่างนั้น ราชสีห์ก็แบบเดียวกัน เลยยกอดีตชาติของท่านมาท่านเคยเป็นราชสีห์มาแต่ก่อน มีกิริยามารยาทสติตั้งสวยงามมาตั้งแต่ตั้งเดิม เพราะฉะนั้นท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ท่านจึงมีมารยาทอันสวยงาม

จากนั้นก็ประชุมเทศน์ สนฺตกาโย สนฺตวาโจ สนฺตมโน สุสมาหิตो วนฺตโลกามิสฺ ภิกฺขุ, อุปสนฺโตติ วุจฺจติ ผู้มีกายอันสงบ มีวาจาใจอันสงบ คายโลกามิสเสีย ได้หมดโดยประการทั้งปวง นั่นแลคือผู้เห็นภัยโดยแท้ ภิกขุ แปลว่าผู้เห็นภัย เป็นผู้เห็นภัยโดยแท้จริงเปอร์เซ็นต์ ท่านว่าไว้ มันเป็นไปตามนิสัย คือถึงจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามนิสัยอันนั้นมันติดตัวมา เป็นเอง ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำ มันหากเป็นเอง บางที่ตั้งหน้าตั้งตาทำ กิริยาธรรมดาไม่ตั้งหน้าตั้งตามันก็เป็นนิสัยอยู่อย่างนั้น

อย่างนิสัยแมวนิสัยเสือระวังตลอด ยกเท้าขึ้นจะเหยียบอะไรพอมีเสียงอะไรแปลกๆ ยังไม่เหยียบนะ ยังยกไว้ก่อน ฟังละเอียดล่อแล้วค่อยก้าวไป..เสือระวังตัวเองเป็นอย่างนั้น มีพระพุทธเจ้าเป็นสักขีพยานสาธกออกมาเลยทันที แต่ก่อนท่านเคยเป็นนั้นๆ มาเป็นลำดับ อย่างพระสันตกายเคยเป็นพระราชาสีห์ ราชสีห์นี่เป็นผู้มีสติดี ดีมากในประเภทสัตว์ทั้งหลาย ราชสีห์เป็นผู้มีสติดีมาก อย่างมาทุกวันนี้ก็พวกแมวพวกเสือสติดี ระวัง

เออ พอพูดถึงเรื่องเสือแล้วนะมันก็ไปสัมผัส สมัยปัจจุบันนี้เขาขี่เสือได้นะ ที่บ้านธรรมลือนี่มีคนหนึ่ง เขาเรียกพรานป้อตัวเดียวๆ ขี่เสือมา คนรำลือกันทั้งบ้าน ที่นี้ไปทางบ้านดงหญ้านาง ไปอำเภอ.. นั่นก็ขี่เสือ แล้วก็มาเป็นลูกศิษย์พระ เพราะฉะนั้นท่านถึงได้ไล่เบี่ยเอาขี่แตกหมด ไม่มีเหลือขี่ติดตัวเลยถูกท่านไล่เบี่ยเอาหมด ขี่เสือจริงๆ ไซ้ไหม เขารำลือกันทั้งบ้านว่าอย่างนั้น ว่าคุณนี่ขี่เสือไซ้ไหม ไซ้ แล้วทำไมถึงได้ขี่เสือละ ก็คิดคึกคิดคะนองนั้นแหละ ไปเรียนวิชามาจากทางฝั่งนู้นพวกไซ้พวกซ่า เขามีวิชาขี่เสือ ไปเรียนวิชาขี่เสือกับเขามา

ส่วนผาแดงนี้ไม่ทราบมาจากไหน หากขี่เสือได้เหมือนกัน นี่เขาเรียกพรานป้อคนเดียวๆ ขี่เสือไปได้สบาย คนที่อยู่บ้านมานั้นเขาขี่เสือได้สบาย ที่นี้มาเป็นลูกศิษย์

พระ อุปถัมภ์อุปฐากพระกรรมฐานท่านเลยซักถามเรียบริ้อยจนเข้าใจหมด ว่าท่านไปเรียนวิชาฝั่งนั้นมา วิชาชีเสื้อี่ ไปด้วยกันสี่คน ไปเรียนวิชาชีเสื้อี่ ครูเขามีทางนั้น ครั้นเวลาไปแล้วครูเขาก็พาไป ใครจะกล่าอย่างไรรู้ก็กันตอนนี่ละ ครูก็ไปนั่งรำยมนต์ นั้นละเก่งไหมครู รำยมนต์เรียกเสื้อี่มา

พอไปนั่งแล้วก็เตรียมตัวนะ บอกเลยให้เตรียมตัวไว้เสื้อี่จะมา ตัวไหนอยู่ใกล้มาก่อน ตัวไหนอยู่ไกลก็มาทีหลัง พอเขานั่งทำพิธีสวดมนต์ไม่นานเสื้อี่ก็มา มากี่มานอนเอ๊ะๆ อยู่ตามนี้เหมือนสัตว์บ้าน ไม่ได้กลัวคน แต่คนที่ไปกับหมอนั้นตัวสั้นเลย ชีราด แถวนั้นชีคองออกหมด ชีราด ไปก็รำยมนต์ให้มันมา พอมันมาแล้วทีนี้ก็เอาถ้าอยากจะทำลองอยากชีเสื้อี่ เอา ใครกล้าไปชีเสื้อี่ตัวนั้น มันนอนอยู่ตามนี้ ถ้าอยู่บริเวณใกล้มีเสื้อี่ มากมันก็มาหลายตัว สี่ตัวห้าตัวมา

พอรำยมนต์ เอาที่นี้ขึ้นฝึกเบื้องต้นฝึกกัน ให้ครูนั่งทางนี้แล้วก็รำยมนต์เรียกเสื้อี่มา เสื้อี่ก็มานอนอยู่เหมือนสัตว์บ้าน คนนี้รำยมนต์แล้วให้ชีเสื้อี่มา ไปไม่ได้ สี่คนเหลวหมดไปไม่ได้กลัวเสื้อี่ เสื้อี่มันก็นอนธรรมดา คนหนึ่งเพราะเชื่อครู เอา ตายเพราะครู มอบให้ครูทั้งหมด เชื่อครู ไปเลยขึ้นชีเสื้อี่มาหาครู ครูนั่งอยู่ตรงนี้เสื้อี่มันมานอน นั้นละคาถาไสยศาสตร์

พอไปก็ไปชีเสื้อี่มาจริงๆ มหาครู นอกนั้นไปไม่ได้เลย สามคนไปไม่ได้ คนที่สี่เชื่อครู ตายก็ตายเพราะครู เอาตาย เสียสละไปเลยชีเสื้อี่มาได้ มีสี่ตัวขึ้นมา จากนั้นก็ฝึกกันละที่นี้ คนนี้ได้คนเดียวชีเสื้อี่ได้ ฝึกขั้นนี้แล้วทีนี้ก็ให้ไปนั่งอยู่ตรงนั้น ครูจะนั่งที่นี้ ให้รำยมนต์เรียกเสื้อี่มา มาหาแล้วก็ให้ชีเสื้อี่ตัวนั้นมหาครูเป็นระยะๆ จนตายใจแนใจแล้วว่าชีได้ไม่กลัวแล้วก็ปล่อย ก็ได้วิชาชีเสื้อี่ เรื่องราวเป็นอย่างนั้น

นี่เรียกว่าไสยศาสตร์ วิชาชีเสื้อี่ได้ อย่างอิตาพรานป้อแก่ชีเสื้อี่ได้ ได้เห็นชัดๆ ต่อหน้าต่อตาคนทั้งบ้าน เห็นก็ไม่ว่าแกว่า แต่อย่ากระโตกกระตาก อย่าร้อง ถ้าร้องมันตบเจ้าของ พอร้องมันตบเจ้าของโดดไป เจ็บว่าอย่างนั้นนะ ถ้าคนไม่ร้องก็ชีไปได้ ธรรมดา นี้อยู่บ้านหนองแวงบ้านธรรมลี เขาเรียกพรานป้อ นี่ก็ชีเสื้อี่ได้ แก่พังตาย ชีเสื้อี่ได้ อย่างนั้นละวิชาไสยศาสตร์ชีเสื้อี่อะไรๆ ได้ เอาละวันนี้พูดเท่านั้น ชีเสื้อี่ก็ได้ ชีข้างข้างอยู่ข้างหลังไปชีเอานะ ไม่พูดละ ข้างอยู่ข้างหลังวัดนี้ มีข้างตัวหนึ่ง จะให้พร

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ